

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v rà soát lại dự án sử dụng nguồn vốn vay Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 8216/SKHĐT-THQH ngày 28/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương rà soát lại dự án sử dụng nguồn vốn vay Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), đề cử đầu mối làm việc với Đoàn thiết kế dự án IFAD. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu thuỷ lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống lụt bão và ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) đã được UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo, đề xuất Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại Công văn số 15185/UBND-THKH ngày 29/10/2020, gồm có 7 hạng mục công trình: (1) Cải tạo nâng, nâng cấp trạm bơm Cống Phủ; (2) Kênh Chiếu Bạch và công trình trên kênh; (3) Kênh chính trạm bơm Cống Phủ và công trình trên kênh; (4) Kênh 19/5 và công trình trên kênh; (5) Kênh Lâm - Ninh - Phong và công trình trên kênh; (6) Kênh T2; (7) Kênh T3. Việc đầu tư các hạng mục này là phù hợp và cần thiết trong công tác phòng chống lụt bão, ổn định sản xuất và đời sống người dân, tạo cảnh quan môi trường khu vực.

Qua rà soát, hiện tại cả 7 hạng mục công trình nêu trên vẫn chưa được đầu tư; tuy nhiên, trên địa bàn huyện Hà Trung có Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3312/QĐ-BNN-KH ngày 27/3/2021 và Quyết định số 4598/QĐ-BNN-KH ngày 28/11/2022 có 02 hạng mục công trình là kênh T2 và kênh T3 trùng với hạng mục đề xuất tại dự án IFAD (số 6 và số 7); hiện nay, Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT (Ban Nông nghiệp) đang triển khai thực hiện dự án này. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Hà Trung phối hợp với Ban Nông nghiệp đề xuất triển khai 02 hạng mục công trình kênh T2 và kênh T3 ở Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa để không bị trùng hạng mục công trình đề xuất đầu tư giữa các dự án.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TL.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**